

CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A16/PCCC-CTPC

Kiên Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2022

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 1886
ĐẾN Ngày: 13/5/22
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông..

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng minh bạch, công khai của Bộ Công an. Ngày 24/02/2022, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-CAT-PCCC về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên lĩnh vực PCCC và CNCH của Công an tỉnh Kiên Giang. Theo đó, thủ tục hành chính ban hành được thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (có danh mục và quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính kèm theo).

Đây là bộ thủ tục đầy đủ, toàn diện, chi tiết về các quy trình, thủ tục, nội dung, thời gian... liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH, góp phần tháo gỡ các rào cản về hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai trên trang/cổng thông tin điện tử đại chúng. Ưu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PCCC(CTPC), Vu.(02).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Đuon h
Thượng tá Trương Công Đĩnh



DANH MỤC

Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH	
DANH MỤC THỦ TỤC MỨC ĐỘ 4	
I	Thực hiện tại cấp tỉnh
1	Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
2	Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
3	Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
4	Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
5	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
6	Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
7	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
8	Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
9	Cấp Giấy Chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
10	Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
II	Thực hiện tại cấp huyện
1	Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
2	Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
3	Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
DANH MỤC THỦ TỤC MỨC ĐỘ 3	
I	Thực hiện tại cấp tỉnh
1	Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy
2	Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn
3	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

4	Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
5	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
6	Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
II	Thực hiện tại cấp huyện
1	Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy
2	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
3	Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
4	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
III	Thực hiện tại cấp xã
1	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:

- *Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:* Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- *Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:* Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- *Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:* Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- *Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:* Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.